



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้
อ.ก.พ.กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่ง
ระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปกรณีเกษียณอายุ และ
ลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมิน
บุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และ
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๙๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมอบให้
คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะ
เข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
มีมติให้ข้าราชการเฉพาะผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ของหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๖ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมิน	ส่วนราชการ
๑.	น.ส.สุธาสินี เหล่าวิศาลสุวรรณ	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ กลุ่มงานการพยาบาล
๒.	นางสุภาพ สมจร	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
๓.	นางอังคณา เกียรติมานะโรจน์	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลวาปีปทุม กลุ่มงานการพยาบาล
๔.	นางภาราดา เทียบหนู	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลวาปีปทุม กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมิน	ส่วนราชการ
๕.	นายยงยุทธ คำอาจ	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข (ชำนาญการพิเศษ)	จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
๖.	นายปราโมทย์ หามาลา	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข (ชำนาญการพิเศษ)	จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ

**บัญชีรายชื่อเขตแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ตามมติคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖**

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง เดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	สัดส่วน ของผลงาน	
๑	นางสุภาพ สมจร	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลบรบือ</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u> <u>งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก</u> พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๗๗๙๘	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลบรบือ</u> <u>กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม</u> พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๕๗๗๗๓	ชื่อผลงาน <u>ที่จะส่งประเมิน</u> ๑.พัฒนารูปแบบการให้บริการป้องกันและดูแลรักษาภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์และการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	๑๐๐ %
๒	นายยงยุทธ คำอาจ	<u>จังหวัดมหาสารคาม</u> <u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม</u> <u>กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป</u> นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๕๘๕๒๑	<u>จังหวัดมหาสารคาม</u> <u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาคู</u> สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๕๘๕๖๗	ชื่อผลงาน <u>ที่จะส่งประเมิน</u> ๑.การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อพัฒนาเด็กอัจฉริยะโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๑๘-๓๕ ปี ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม	๑๐๐ %
๓	นางอังคณา เกียรติมานะโรจน์	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลวาปีปทุม</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u> <u>งานการพยาบาลผู้ป่วยใน</u> พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๘๐๒๔	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลวาปีปทุม</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u> หัวหน้าพยาบาล (พยาบาล วิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๕๘๐๑๐	ชื่อผลงาน <u>ที่จะส่งประเมิน</u> ๑.การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	๑๐๐ %

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง เดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	สัดส่วน ของผลงาน
๔	นายปราโมทย์ หามาลา	<u>จังหวัดมหาสารคาม</u> <u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง</u> <u>แวง ตำบลแวงนาง</u>	๕๘๑๕๖	<u>จังหวัดมหาสารคาม</u> <u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุดร</u>	๕๘๖๑๐	๘๐ %
	ชื่อผลงาน <u>ที่จะส่งประเมิน</u>	๑.ผลของโปรแกรมสุขศึกษาตามแบบแผน		ความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคขาด		
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การวิจัยและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก		เพื่อเด็กอัจฉริยะของคณะกรรมการพัฒนา		
		คุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม โดยการประยุกต์ใช้		CIPPIest Model		
๕	นางสาวสุธาสินี เหล่าวิศาลสุวรรณ	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลบรบือ</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u> <u>งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก</u>	๕๗๗๙๑	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลบรบือ</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาล</u>	๕๗๗๘๕	๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน <u>ที่จะส่งประเมิน</u>	๑.ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วย		ไตวายเรื้อรังระยะที่ ๒-๓ ในผู้ป่วย		
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลสำหรับผู้		ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ		
		โรงพยาบาลบรบือ				
๖	นางภาราดา เทียบหนู	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลวาปีปทุม</u> <u>กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม</u>	๕๗๔๖๙	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</u> <u>โรงพยาบาลวาปีปทุม</u> <u>กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม</u>	๕๗๙๙๖	๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน <u>ที่จะส่งประเมิน</u>	๑.หุ่นฝึกสารพัดประโยชน์				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	โครงการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน		เขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลวาปีปทุม		
		อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม				